
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

สถานการณ์ประจำวัน 
      - สถานการณ์ในประเทศ 7 มิ.ย. พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ 2,224 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,471,179 ราย เสียชีวิต 20 ราย เสียชีวิต
สะสม 30,218 ราย รักษาหายเพิ่ม 4,824 ราย รักษาหายสะสม 4,414,072 ราย ยังรักษาอยู่ 26,889 ราย สถานการณ์ทั่วโลก 
มีผู้ติดเชื้อ 535,912,801 (+96,925) ราย เสียชีวิต 6,321,475 (+54) ราย รักษาหาย 506,897,188 (+122,086) ราย  

- 

ประเด็นสำคัญ      
     1. การผ่อนคลายมาตรการ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน 360 องศา, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, 
ไทยรัฐ, สยามรัฐ, บ้านเมือง) 
     - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ เตรียมเสนอ ศบค. ให้คน
กรุงเทพฯ ได้ถอดหน้ากากอนามัยในสถานท่ีเปิด ว่า พิจารณาอยู่แล้ว หลายเรื่องศบค.พิจารณาล่วงหน้าอยู่แล้ว  
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า การผ่อนคลายมาตรการให้ถอดหน้ากากในที่โล่งแจ้ง ปลัด สธ.
เคยให้ข่าวไปเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ไม่ใช่เรื่องใหม่ จึงสามารถพูดและเสนอได้อยู่แล้ว ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของ ศบค.ชุดใหญ่ 
จะต้องพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นจาก ศปก.ศบค.ก่อน ยอมรับหลายฝ่ายยังมีความกังวลถึงความเหมาะสมของช่วงเวลา 
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า หลายคนกังวลว่าหลังเริ่มเปิดสถานบันเทิง สถานการณ์โควิด 19 
อาจเกิดการระบาดหรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องกลับไปดำเนินมาตรการเข้มงวด ท้ังนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เน้นย้ำ
การเร่งฉีดวัคซีนร่วมมาตรการอื่นที่จำเป็น โดยที่ประชุม EOC ได้เห็นชอบแผนเร่งรัดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อลดอาการป่วยหนัก
และรุนแรง โดยเฉพาะช่วงต่อไปจะเปิดประเทศ เปิดกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น 
     - พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม ผอ.ศปก.ศบค. ให้สัมภาษณ์กรณี ผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ จะเสนอให้ขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงจากเวลา 
24.00 น. เป็นเวลา 02.00 น. รวมทั้งเสนอให้ถอดหน้ากากอนามัยในพื้นที่โล่งแจ้งว่า ต้องติดตามจากที่ประชุม ศบค. แต่
เบื้องต้นนายกรัฐมนตรีใหพ้ิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะต้องการให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพ ใช้ชีวิตอย่างปกติ และปลอดภัย 
หากผ่อนคลายมากเกินไปอาจจะเกิดปัญหา ซ้ำเติมประชาชน ทั้งนี้ ศบค. จะผ่อนคลายเป็นขั้นเป็นตอน ต้องประเมิน
สถานการณ์ 10 วัน เห็นได้ว่าประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่มีข้อกังวลเรื่องการฉีดวัคซีน บางพื้นที่ยังฉีดน้อยอยู่ 
     2. การกระจายวัควีน 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา 
     - เพจชมรมแพทย์ชนบท แนะข้อเสนอที ่สธ. ควรพิจารณามี 2 ประการ คือ 1. ขอให้ ศบค. และ สธ. ยอมรับความจริงว่าสั่ง
วัคซีนมาเกินกว่าความต้องการ หากจะแก้ปัญหาวัคซีนล้นคลัง สธ. ต้องแก้ด้วยการยอมรับสภาพ หากหมดอายุ บริจาคไม่ออก ก็
รวบรวมไปทำลาย ไม่ต้องส่งมาให้หมดอายุที่ รพ.สต. และ 2. ระบบการเบิกและจัดการคลังวัคซีนในปัจจุบันที่พื้นที่ตั้งเบิกตาม
จำนวนที่ต้องการเป็นรายสัปดาห์ เป็นระบบที่ดีอยู่แล้ว ไม่ได้มีปัญหาขาดแคลนวัคซีนในพื้นที่ จึงควรให้มีการจัดสรรแบบเดิม
ต่อไป 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, 
ไทยรัฐ, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, facebook, newtv, ch3plus, nationtv, ch7, INN, mcot) 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถงึประเด็นชมรมแพทย์ชนบท เผยข้อมูลว่าไทยสั่งซื้อวัคซีนโควิด 19 
ล้นจนค้างในคลังจำนวนมาก ว่า เรื่องนี้เป็นนโยบาย การจัดหาและกระจายวัคซีนเริ่มต้นจากกรมควบคุมโรค สำนักงานปลัด สธ. 
แล้วเสนอไปที่ ศบค. ทุกอย่างมีขั้นตอนและเหตุผล พร้อมรับฟังข้อทักท้วง หากมีเจตนาดีก็พร้อมพิจารณาแก้ไข พร้อมช้ีแจง
วัคซีนที่มีไม่ใช่ที่เราซื้ออย่างเดียว มีบางส่วนที่ได้รับบริจาค ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค มีการประชุม EOC ทุกวัน มีอาจารย์แพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญ คกก.สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ และศบค. ทุกอย่างทำด้วยเจตนารมณ์ต้องการให้เกิดความ
ปลอดภัยทั้งประเทศ ชมรมแพทย์ชนบทส่วนใหญ่เป็นแพทย์ในสังกัด สธ. หากมีข้อเสนอสามารถแจ้งกับ สสจ. ผู้ตรวจราชการที่
สังกัดได้ เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาตามระบบ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, 
มติชน, ไทยโพสต์, ch7, nationtv, amarintv, thebangkokinsight) 
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวข้อสังเกตว่ามีการสั่งซื้อวัคซีนโควิด 19 เกินความต้องการและ
รอวันหมดอายุ ว่า ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อเปิดกิจการต่างๆ ให้ปลอดภัยคือ ต้องฉีดเข็ม 3 อย่างน้อยร้อยละ 60 ต้องเร่งรัด

 

ประจำวันที่ 
7 มิถุนายน 2565 



   2 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

วัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายอีก 15-20 ล้านโดส มีหลายจังหวัดฉีดเข็มกระตุ้นมากกว่าร้อยละ 60 สำหรับผู้ยังไม่มั่นใจเรื่องวัคซีน
เข็มกระตุ้น ขอให้ข้อมูล ว่า WHO มีคำแนะนำให้ฉีดเข็มกระตุ้นในทุกสูตร คำแนะนำของไทยคือ ผู้อายุ 12 ปีขึ้นไป สามารถรับ
เข็ม 3 และ 4 ได้ ซึ่งวัคซีนเข็ม 4 มีประสิทธิภาพป้องกันติดเชื้อร้อยละ 76 ลดการเสียชีวิตได้ร้อยละ 96 ส่วนการคำถามต้องฉีด
ทุกปีหรือไม่ ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัด แต่มีแผนเตรียมการแล้ว เช่น ปี 2565 จัดซื้อ 120 ล้านโดส นำเข้ามาแล้ว 36 ล้านโดส 
ส่วนที่เหลือจะสำรองไว้ปีหน้า หรือเพื่อฉีดกระตุ้นทุกปี ส่วนเรื่องวัคซีนเข็ม 5 ขณะนี้ยังไม่มีคำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป
อย่างเป็นทางการ ขอใหป้รึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม 
     - นพ.สุเทพ เพชรมาก หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. กล่าวว่า การฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้วกว่าร้อยละ 81.67 ของกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้สูงอายุ 2 ล้านคน และเด็ก 5-11 ปี รวม 5 ล้านคน ขณะนีเ้หลืออีก 2 ล้านคนทีย่ังไม่ได้รับเข็ม 1 ดังนั้น การเปิดกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้ต้องได้เข็ม 3 อย่างน้อยร้อยละ 60 ข้อมูลขณะนี้ต้องฉีดเข็ม 1 อีก 9-10 ล้านโดส ต่อด้วยเข็ม 2 และเข็ม 3 จะต้องฉีดอีก 15 
ล้านโดส ฉะนั้น เป้าหมายต้องดำเนินการคือฉีดเพิ่มอย่างน้อย 30 ล้านโดส สธ. กระจายวัคซีนไปท่ี รพ.สต. พาวัคซีนไปหาแขน 
เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน ขอความร่วมมือ นพ.สสจ. ขอให้ฉีดวัคซีนทุกวัน 
บทความ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ 
     - หากกรุงเทพฯ นำร่องเปิดหน้ากากและสถานบันเทิงเป็นไปตามวิถีปกติ ก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนไปยังแต่ละจังหวัด ให้ขยับ
ตามภายใต้มาตรการ COVID Free Setting แต่ยังมีข้อน่าพิจารณาก่อนมาตรการต่าง ๆ จะถูกคลายล็อกจนเข้าสู่สภาะปกติ นั่น
คือการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นที่ยังไม่ถึงระดับท่ีมากพอ หากเปิดหน้ากาก เปิดประเทศ ดำเนินวิถีชีวิตในสังคมตามปกติ มีกิจกรรม
เพิ่มขึ้น ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงสูงขึ้นมาก ดงันั้น การป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด และการใส่หน้ากากอนามัยก็ยังเป็นปราการด่าน
สำคัญของคนไทยในการป้องกันเช้ือไวรัสโควิด 19 อยู ่ 

 

          โรคฝีดาษวานร  

เฝ้าระวังสถานการณ์ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ประชาชาติ, กรมประชาสัมพันธ์, สวท., 
mcot, INN, ch3plus, ch7, newtv, chiangmai-mail, thejournalistclub, topnews, moneyandbanking, nationtv, 
hfocus, thaipbs) ทีวีทุกช่อง 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า กรมควบคุมโรคติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคฝีดาษในไทยอยู่
ตลอด หวังว่าทุกคนน่าจะดูแลตัวเองได้ ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสและต้องรู้ว่ากลุ่มเสี่ยงอยู่ตรงไหนแล้วหลีกเลี่ยงนำตัวเองเข้าไป
อยู่จุดเสี่ยง กรณีงานไพรด์ที่สีลม คนท่ีร่วมงานก็ต้องเฝ้าระวังตามวิธีปฏิบัติตน ส่วน สธ.ต้องเฝ้าระวังเช่นกัน ท้ังนี้ สธ.บอกไปยัง
สมาคมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดงานถึงวิธีการปฏิบัติตัว และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมาตลอด   
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ทั่วโลกในขณะนี้พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 920 คน และมีผู้ป่วย
ต้องสงสัยอีก 70 คน กระจายไปแล้วใน 43 ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป ขณะนี้ไทยยังไม่พบผู้ติดเช้ือ โดย 6 คน
ก่อนนีเ้ป็นการติดเช้ือเริม ย้ำฝีดาษวานรไม่ติดง่ายเท่าโควิด ป่วยแล้วหายเอง ไม่เสียชีวิตหากไม่มีโรคแทรก ท้ังนี้ WHO จัดฝีดาษ
วานรมีเสี่ยงปานกลาง ไม่ใช่ภาวะฉุกเฉิน ไม่จำกัดการเดินทางเพียงเฝา้ระวังคัดกรอง การสังเกตตุ่มน้ำไม่สามารถแยกโรคได้ ต้อง
ตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ รวมกับประวัติทางระบาดวิทยา  
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, newtv, mcot 
     - ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์ เผย กำลังดูสถานการณ์ระบาด และศึกษา
ว่าควรกลับฉีดวัคซีนป้องกันฝีดาษอีกหรือไม่ แต่การฉีดวัคซีนป้องกันได้ 85% มีผลข้างเคียงค่อนข้างมาก ต้องพิจารณาให้ดี การ
ควบคุมตามมาตรการโควิด 19 จะช่วยลดการแพร่กระจายของโรค  
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ คอลัมน์บทบรรณาธิการสยามรัฐ 
     - ความเข้าใจ การรู้วิธีป้องกันและการรักษาเบื้องต้น และการสกัดข่าวปลอมเกี่ยวกับฝีดาษลิง น่าจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
จากความวิตกกังวลที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ 

- 

อภิปรายไม่ไว้วางใจ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า) 
     - ฝ่ายค้านเผยจะได้ข้อสรุปญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีประมาณ 5-6 คน อาทิ นายกฯ ก.สาธารณสุข   
ก.การคลัง ก.พาณิชย์ ก.คมนาคม ไม่เกินวันท่ี 8 มิ.ย. และยื่นญัตติวันท่ี 15 มิ.ย. ภาพรวมข้อกล่าวหา ได้แก่ 1) ความล้มเหลวใน
การบริหารราชการแผ่นดิน 2) การทุจริต หาประโยชน์เพื่อตัวเองและพวกพ้อง 3) ทำผิดกม.และทำผิดต่อจริยธรรม 4) ไม่ทำ
ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาฯ หรือทำแล้วล้มเหลว  
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชนสุดสัปดาห์, ch7 
     - นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกฯ ระบ ุรัฐบาลพร้อมชี้แจงทุกประเด็น มั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรผิด  

- 
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          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

นโยบายกัญชาเสรี  
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน ,ผู้จัดการรายวัน360 ,แนวหน้า ,ข่าวสด ,เว็บไซต์แนวหน้า ,เว็บไซต์ไทยรัฐ 
     - นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กกรณีนโยบายปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด
เพื่อใช้ทางการแพทย์ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค โดยพรรคภูมิใจไทยจะบรรจุร่าง พ.ร.บ.กัญชา และกัญชง เข้าสภา 
ของการปลดล็อกกัญชาสู่การเป็นพืชสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์ กฎหมายดังกล่าวดูแลการใช้กัญชาของประชาชน 
และเป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยหรือเป็นพืชเศรษฐกิจครัวเรือน ขอให้ประชาชนร่วมเป็นพลังและกำลังใจ ให้ร่างกฎหมาย
ฉบับน้ีผ่านการพิจารณาของสภา และขอบคุณทุกแรงสนับสนุนทีท่ำให้พรรคภูมิใจไทยผลักดันนโยบายกัญชามาถึงจุดนี้ 
     - นายมนตรี เยี่ยมสูงเนิน ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนรักกัญช์ จ.นครราชสีมา กล่าวว่า งานมหกรรม 360 องศา 
ปลดล็อกกัญชาแล้วประชาชนได้อะไร ท่ีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน ท่ี จ.บุรีรัมย์ ที่ สธ. มุ่งสร้างการรับรู้การใช้กัญชา
ให้กับประชาชน เป็นกิจกรรมที่ดีเพราะประชาชนจะได้รู้และใช้กัญชาอย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์  เน้นไปที่ประโยชน์ทาง
การแพทย์และเศรษฐกิจ เช่น ใช้บำบัดรักษาโรค แปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆ จำหน่ายสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 
     - น.ส.สุนิศา โสบกระโทก ท่ีปรึกษาวิสาหกิจชุมชนไร่เขียวตากใบ & สุนิศาฟาร์ม จ.นครราชสีมา กล่าวว่า เรื่องการปลดล็อก
กัญชาผ่านแอป.ปลูกกัญเป็นเรื่องที่ดีที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ สามารถจดแจ้งได้สะดวกและ
ง่ายยิ่งขึ้น เชือ่จะได้รับประโยชน์อย่างมากมาย เนื่องจากกัญชาจะมีส่วนช่วยกระตุ้นและควบคุมการทำงานของระบบเอ็นโดแคน
นาบินอยด์ที่ช่วยรักษาความสมดุลของร่างกายให้ทำงานเป็นปกติ จึงถือว่ามีส่วนช่วยเรื่องการรักษาทางการแพทย์ได้จริง 
     - นายสฤษดิ์ บุตรเนียน ส.ส.ปราจีนบุรี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ปราจีนบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องของไทยในการ
ส่งเสริมกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจทางการแพทย์ โดยเฉพาะ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่นำร่องเป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพร
กัญชาที่ดีท่ีสุดของประเทศไทย ผลักดันหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์เข้าสู่ระบบการศึกษาและนอกระบบ 
บทความ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง  
      - สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยกล่าวแสดงความเห็นนโยบายปลดล็อกกัญชาของ สธ. ที่ให้กัญชาออกจากบัญชียาเสพ
ติดให้โทษในประเภท 5 มีผลในวันที่ 9 มิถุนายนนี้  โดยคาดหวังประโยชน์ 3 เรื่อง คือ 1. ทางการแพทย์ 2. ทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม และ 3. ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเอง การประชาสัมพันธ์ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรระวัง
หรือวิธีการที่จะใช้อย่างปลอดภัย อีกทั้งควรอธิบายมาตรการในการป้องกันกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม จึง ได้จัดทำ
ข้อเสนอแนะและคำแนะนำต่อการอนุญาตให้มีการใช้ ปลูก หรือผลิตกัญชาในประเทศไทย เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปพิจารณา
ปรับปรุง เพื่อให้โครงการนี้เกิดประโยชน์โดยมีโทษหรือผลข้างเคียงน้อยที่สุด 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ : อนาคตกัญชาไทย 
       - ยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) แสดงความคิดเห็นสนับสนุนนโยบายกัญชาเสรีของรองนายกและรมว.สธ. กัญชาจะถูก
ปลดล็อกออกจากทะเบียนยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 อย่างเป็นทางการ โดยการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์จะเป็น
ทางเลือกการรักษาที่ดีสำหรับผู้ที่มีฐานะไม่ดีสามารถใช้ฟื้นฟูตัวเองได้ ผลอีกประการหนึ่งคือกรมราชทัณฑ์ออกหมายปล่อย
ผู้ต้องหาคดีกัญชาให้เป็นอิสระ เป็นโอกาสที่จะพัฒนาการปลูกกัญชาให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าสากล การกำหนดให้จดแจ้งการ
ปลูกกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นวิธีกระจายอำนาจสู่ประชาชน เพราะกัญชามีศักยภาพที่สามารถช่วยเหลือมนุษยชาติ
ในเรื่องสรรพคุณทางยาได้  
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง  
      - ผู้พิพากษาศาลกลางเยาวชนและครอบครัว จ.ระยอง ให้ข้อมูลถึงผลทางกฎหมายหลังการประกาศของกระทรวง
สาธารณสุขที่ให้กัญชาพ้นจากบัญชียาเสพติด ส่งผลให้กัญชาตามประมวลกฎหมายยาเสพติดไม่ถือเป็นทรัพย์สินที่ทำไว้หรือมีไว้
เป็นความผิดตามกฎหมายอีกต่อไป ยกเว้นสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาเท่านั้น คดีความผิดเกี่ยวกับกัญชาที่มีการจับกุม
และการบังคับโทษตามคำพิพากษาในคดีความผิดเกี่ยวกับกัญชาจึงไม่ถือว่าเป็นความผิดพิจารณาคดีหรือคุมขังบังคับโทษอีก
ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ไม่อาจมีผลย้อนหลังไปเอาผิดการกระทำผิดเกี่ยวกับการปลูก ผลิต ครอบครอง จำหน่าย หรือเสพกัญชา
ก่อนวันที่กฎหมายควบคุมกัญชาจะมีผลบังคับใช้     
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ : คิดอ่านกว้างไกล 
      - แสดงความเห็นนโยบายปลดลอ็กกัญชาของ สธ. ที่ให้กัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีผล 9 ม.ิย. นี ้มี
เป้าหมายหลัก 3 เรื่อง คือ 1.เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 2. ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 3.เพื่อให้
ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเอง นโยบายดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องการปลูกกัญชา
เพียงจดแจ้งผ่านแอปฯปลูกกัญ รวมทั้งการขออนุญาตปลูกในเชิงพาณิชย์ แต่ยังเกิดช่องโหว่ก่อนจะมีการปลดล็อกคือความไม่
เข้าใจข้อกฎหมายหรือประกาศ ทั้งเจ้าหน้าท่ีและประชาชนยังมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดปลีกย่อย อาทิ สูบกัญชาเสรีได้หรือไม่ 
ดังนั้นทางหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องเดินหน้าสร้างความเข้าใจกับประชาชน และต้องวางแผนรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
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โครงการ “Test and Treat” 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, เนช่ัน, ผจก., thailandplus, mcot, 
bangkokbiznews, inn, hfocus, tnn, prd, thebangkokinsight)  
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เปิดโครงการนำร่องเพิ่มการเข้าถึงยาต้านไวรัสตับอักเสบ ซี “Test 
and Treat” เริ่มที่ จ.นนทบุรี เป็นจังหวัดแรก ให้ผู้ป่วยทุกรายเข้าถึงยาโดยไม่มีเงื่อนไข โรงพยาบาลอำเภอและแพทย์ทั่วไปที่
ผ่านการอบรมจ่ายยาได้ ดึง อปท.เข้าร่วมคัดกรอง พร้อมนำร่องเพิ่มอีก 3 จังหวัด ที่เชียงใหม่ อุดรธานี และนครศรีธรรมราช 
ก่อนขยายทั่วประเทศต่อไป 

- 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต ์(chiangmainews, thailandplus) 
     - ดร.สาธิต ปติุเตชะ รมช.สธ. บูรณาการความร่วมมอื 6 กระทรวง ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็ก
ปฐมวัย) พ.ศ. 2565 - 2569 เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ ยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน
สุขภาพ (4D) เน้น Development and Play เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ในการพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น (Play worker)  
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วย 9 กิจกรรมทางกาย 9 มุมเล่นอิสระ และการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(DSPM) ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง 

- 

พัฒนาศกัยภาพนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต ์(สยามรัฐ, thaigov, thailandplus) 
     - นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสธ. พร้อมคณะผู้บริหาร เปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง
รุ่นที่ 38 ประจำปี 2565 พัฒนาศักยภาพนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีโลกทัศน์เปิดกว้าง ปรับตัว
รับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีทักษะการทำงานในรูปแบบเครือข่าย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ 

- 

การเพิ่มมูลค่าการส่งออกสมุนไพร “พริกไทยและกระวาน” 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต ์(thailandplus, thaimlmnews, plewseengern) 
     - นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทย์ ฯ เผย นำร่องศึกษาอนุรักษ์พันธุ์และจัดทำฐานข้อมูลทางพันธุกรรม “พริกไทยและ
กระวาน” โดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลในการศึกษาทางพฤกษศาสตร์และทางด้านเคมี  เพื่อเป็นข้อมูลพัฒนาพันธุ์
เพิ่มมูลค่าการส่งออกสมุนไพร ทั้งนี้คาดว่าประมาณต้นปี 2566 จะสามารถสรุปผลการวิจัยและประชุมสรุปข้อมูลทางด้าน
พันธุกรรมของพืชทั้งสองชนิดให้กับชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป   

- 

โรคต่อมลูกหมาก 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต ์(ไทยรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, ejan) 
     - นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนความเครียดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้อาการของโรคต่อมลูกหมาก
แย่ลงได้ ยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้อาการของโรคแย่ลง เช่น ผลข้างเคียงยาบางชนิด ซึ่งต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยศัลยแพทย์
ระบบทางเดินปัสสาวะ หากมีอาการผิดปกติในระหว่างการรักษาควรปรึกษาศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะทันทีเพื่อปรับ
แผนการรักษาท่ีเหมาะสม 

- 

อาหารปลอดภัย 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด  
     - มท.แจ้งว่า สธ.ขอความร่วมมือแจ้ง อปท.ที่มีร.พ.ในสังกัด และรพ.สต.ที่ได้รับการถ่ายโอนแล้ว ร่วมขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานอาหารปลอดภัยในร.พ. ตามแนวทางการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในร.พ.ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมุ่งเน้น
ให้ร.พ.ใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยในการประกอบอาหารให้ผู้ป่วย และการบริหารจัดการ ควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานทุก
กระบวนการให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนให้ร.พ.มีส่วนในการเผยแพร่นโยบาย เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญ 

- 

รอพิสูจน์สัตว์คล้ายพยาธิไชผิว 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด)  
     - นายสานิตย์ เหง้าพรหมมินทร์ สสอ.บ้านดุง เผยกรณีที่หญิงวัย 27 ปี ชาวจ.อุดรธานี มีหนอนหรือพยาธิสีขาวไชออกมา
จากผิวหนัง ได้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรพ.สต.สระแก้ว ต.บ้านดุงให้ติดตามผู้ป่วย เบื้องต้นพบว่ามีผู้ป่วยหญิง 1 คน และญาติ
ใกล้ชิดกับผู้ป่วย 7 คน ที่จะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาล เบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพยาธิ แต่ก็ต้องพิสูจน์ในห้องแล็บอีกครั้ง
หนึ่ง ขอฝากเตือนคนที่ทำงานในป่าให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากยังไม่ทราบสาเหตุ อาจจะเกิดจากไม่อาบน้ำจึงทำให้เกิด
เหตุนี้ได้ อย่างไรก็ขอติดตามผลจากโรงพยาบาลให้ชัดเจนอีกครั้ง 

- 

ผู้ป่วยไส้ติ่งแตกเสียชีวิต 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต ์(ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, 
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์, ผจก., กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, thailandplus, pptvhd36, thaipbs, ch3, ch7, 

- 
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sanook, amarintv, prd, mcot, thebangkokinsight) 
     - จากกรณีที่เด็กชาย อายุ 12 ปี ชาวจ.บุรีรัมย์ เสียชีวิตจากไส้ติ่งแตกขณะรอการผ่าตัดและติดเช้ือในกระแสเลือด ต่อมา 
นพ.รักเกียรติ ประสงค์ดี รอง ผอ.รพ.ศูนย์บุรีรัมย์ ยืนยันว่าไม่มีเคสพิเศษที่แซงคิวผ่าตัด แต่ยอมรับว่ารักษาเด็กล่าช้า เลื่อน
ผ่าตัด จากสาเหตุอาการป่วยแทรกซ้อน โดยจะไปขอขมาผู้ปกครองเด็กในเร็ว ๆ นี้  

 


